

## “Bữa cơm Tình Thương” Yểm Trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà



**Den Bosch 13/10/2019 (VNNS).** Vào trưa ngày 13/10/2019 tại hội trường Nico Schuurmanhuis ở thành phố Den Bosch, Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan đã tổ chức một “Bữa Cơm Tình Thương” để yểm trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà còn đang sinh sống ở quê nhà. Một số đồng hương và đại diện hội đoàn đã đến tham dự bữa cơm. Buổi lễ khai mạc lúc 14g00 với nghi thức chào cờ, hát quốc ca và tưởng niệm đến những chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc và đồng bào bỏ mình trên đường tìm Tự Do, sau đó xướng ngôn viên Trần Văn Thắng đã mời 3 vị đại diện hội đoàn đến dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. Ông Trương Hải, Hội trưởng Gia Đình Quân Cán Chính VNCH trong diễn văn khai mạc đã bày tỏ lòng cảm tạ đồng hương đã luôn tích cực hỗ trợ các công tác của hội trong việc trợ giúp thương phế binh, nhờ đó phần nào đã xoa dịu những vết thương của các anh và gia đình của họ trong hoàn cảnh sống khó khăn tại Việt Nam. Trong dịp này ông cho biết do tình trạng sức khoẻ, nên ông tạm ngưng trách vụ hội trưởng Gia Đình QCC/VNCH và ông Trần Văn Thắng sẽ thay thế ông trong trách vụ Xử Lý Thường Vụ Hội Trưởng cho đến ngày bầu Tân Ban Chấp Hành của hội.



Sau đó là phần phát biểu của đại diện các hội đoàn: ông Nguyễn Quang Kế, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Ty Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan; ông Ngô Thụy Chương, Tổng Thư Ký Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoà-Lan và ông Đinh Ngọc Hiển, đại diện cơ sở đảng Việt Tân tại Hoà-Lan. Các vị đại diện hội đoàn bày tỏ lòng tri ân đến các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã chiến đấu bảo vệ cho Tự Do của miền Nam Việt Nam. Tiếc thay, ngày 30 tháng 4 năm 1975 miền Nam Việt Nam đã rơi vào tay cộng sản và kể từ đó người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà còn ở lại trong nước đã chịu cảnh tù đày, phân biệt đối xử của cộng sản.



Cuộc sống của người thương phế binh của Việt Nam Cộng Hoà lại càng bi thảm, nhiều người đã mất do không chịu đựng nổi cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn, và khi tuổi tác ngày càng cao. Các vị đại diện hội đoàn cũng bày tỏ lòng cảm phục đối với Gia Đình Quân Cán Chính VNCH tuy rời xa quê hương nhưng không quên đồng đội đã tổ chức các bữa cơm để yểm trợ thương phế binh.



Tiếp theo đó, mọi người đã dùng bữa cơm thân mật với các món ăn thật ngon được chuẩn bị chu đáo do các chị trong Gia Đình Quân Cán Chính VNCH và thân hữu đóng góp. Mọi người cũng được thưởng thức một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng không thiếu phần đặc sắc, các tà áo dài phát phới trong các bản hợp ca, đơn ca càng làm tăng phần sinh động trong hội trường.



Trước khi chương trình kết thúc, ông Trần Văn Thắng đã công bố kết quả tài chánh thật tốt đẹp do sự đóng góp nhiệt tình của người tham dự và một số ân nhân không hiện diện trong bữa cơm.

Sau đó mọi người cùng chụp hình lưu niệm trước khi chia tay.

***Thế Truyền tường thuật***